

Savings and Investment

ปีที่ 3 ฉบับที่ 54 ประจำเดือนตุลาคม 2559

การลงทุนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนนโยบายระบบการลงทุน

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาการดำรงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย โดยเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทาง สบายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการ กระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก โดยจะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วย ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

- 1. ความพอประมาณ** หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
- 2. ความมีเหตุผล** หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
- 3. ภูมิคุ้มกัน** หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับการลงทุนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือ การลงทุนที่ไม่เกินตัวบนพื้นฐานของความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน ยกตัวอย่างเช่น บางคนทราบมาว่าการลงทุนในหุ้นสามารถเพิ่ม มูลค่าเงินได้สูงมากในช่วงเวลาสั้น ๆ ก็นำเงินทั้งหมดที่มีอยู่ไปลงทุน โดยมิได้ศึกษาเรื่องการลงทุนอย่าง ละเอียดถี่ถ้วน ทั้งในด้านความเสี่ยง สภาพะการลงทุน ลักษณะของหุ้นแต่ละตัวที่จะลงทุน ความพร้อมใน การรับสถานการณ์ขาดทุน และที่สำคัญคือสถานะทางการเงินและเป้าหมายทางการเงินของตนเอง ซึ่งนับ ว่าไม่เป็นไปตามหลักทฤษฎี โดยหากมิได้ศึกษาในทุกแง่มุมดังกล่าว และคาดหวังแต่ผลประโยชน์เพียง อย่างเดียว ก็อาจทำให้เสียผลประโยชน์ได้อย่างง่าย ๆ แต่ถ้าหากผู้ลงทุนยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจ พอเพียง บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันดังกล่าวข้างต้น การลงทุนก็จะ สามารถสร้างโอกาสการทวีขึ้นของทรัพย์สินอย่างพอเพียงและยั่งยืน ■

ที่มา : มูลนิธิพัฒนา และคมชัดลึก